

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนพังงา

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. ดร.ปกรณ์	ต้นสกุล	รองประธานสภา
๒. ผศ.ดร.ประภา	กาหยี่	กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
๓. นายรอซิดิน	สมัยพิทักษ์	กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
๔. นายเอนก	จีวะรัตน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายวัฒนา	จินดาพล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นางกรรณิการ์	ปิ่นแก้ว	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายจำรัส	ขนาดผล	กรรมการโดยตำแหน่ง

รายนามกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายประพันธ์	วงศ์พานิช	ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา (ติดภารกิจ)
๒. นายสมพร	โอบทอง	กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองฯ (ติดภารกิจ)
๓. นายพงศกร	เกตุประภากร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)
๔. นายประหยัด	ช่อผกาพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนิพนธ์	รัตนอารมณ์	เลขานุการฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๒. นางสาวณัฐรดา	ธรรมรักษ์	ผู้ช่วยเลขานุการฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๓. นางสาวชนาธิป	บุญเอียด	ผู้ช่วยเลขานุการฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๔. นายธวัชชัย	จิตวารินทร์	รองผู้อำนวยการ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๕. นางสาวอรุณวรรณ	मुखแก้ว	ครูชำนาญการ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๖. นางสาวนีย์	พรหมศร	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๗. นางสาวสุستی	ชูลี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๘. นางสาวสุวิญา	ภูทับทิม	นักวิชาการศึกษา	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๙. นางสาวภักดิ์นภัส	ศรีคำ	นักวิชาการวัดและประเมินผล	วิทยาลัยชุมชนพังงา

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาวิทยาลัยในการประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเนื่องจาก นายประพันธ์ วงศ์พานิช ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ได้ จึงอาศัยอำนาจข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕ วรรคสอง ความว่า “ถ้าประธานสภาวิทยาลัยไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสภาวิทยาลัยทำหน้าที่แทน” โดยมี ดร.ปกรณ์ ต้นสกุล รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เลขานุการมอบหมายให้ นางสาวณัฐธิดา ธรรมรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ กล่าวคือ วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕,๕๐๔,๘๑๗.๐๐ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่พันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ มียอดเบิกจ่าย ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๔,๓๔๖,๘๐๗.๐๐ บาท แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๗,๕๑๕,๖๗๕.๙๓ บาท แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการพัฒนาคณาภพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน ๔๐๒,๘๘๔.๐๐ บาท รวมใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑๒,๓๐๗,๓๘๖.๙๓ บาท การเบิกจ่ายร้อยละ ๗๙.๓๘ มียอดเงินคงเหลือจำนวน ๓,๑๙๗,๔๔๐.๐๗ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมแนะนำให้วิทยาลัยจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของปีถัดไปไว้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมาย

วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เลขานุการมอบหมายให้ นางสาวนีย์ พรหมศร นักวิชาการเงินและบัญชี เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ กล่าวคือ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนพังงา มีเงินรายได้สถานศึกษา มียอดคงเหลือยกมาจากงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒,๕๗๔,๓๔๕.๐๗ บาท

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ มียอดคงเหลือยกมาจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๗๐๘,๙๘๓.๔๙ บาท มีรายรับจำนวน ๓๓,๑๐๕.๐๐ บาท จากหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน ๓๓,๑๐๕.๐๐ บาท มีรายจ่ายจำนวน ๒๕๔,๘๘๘.๗๗ บาท จากค่าใช้จ่าย(โครงการพัฒนาหลักสูตร) จำนวน ๘,๐๓๐.๐๐ บาท ค่าวัสดุ(โครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน ๑๔๐,๔๐๐.๐๐

บาท ค่าใช้สอย(โครงการพิธีไหว้ครู) จำนวน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าใช้สอย(โครงการพิธีประสาทอนุปริญาบัตร) จำนวน ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๖๐,๙๓๓.๗๗ บาท ค่าวัสดุ(โครงการห้องปฐมพยาบาล) จำนวน ๕,๐๖๕.๐๐ บาท ค่าใช้สอย(โครงการเยาวชนอนุรักษ์ผืนป่า) จำนวน ๑๓,๙๒๐.๐๐ บาทและค่าวัสดุ(โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน) จำนวน ๘,๑๐๐.๐๐ บาท รวมยอดเงินคงเหลือ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๘๗,๒๓๙.๗๒ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร(ธุรกิจตกแต่งสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เลขานุการมอบหมายให้ นางสาวสุวิญา ภูทับทิม นักวิชาการศึกษา เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร(ธุรกิจตกแต่งสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กล่าวคือ ตามที่วิทยาลัยชุมชนพังงา มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร(ธุรกิจตกแต่งสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเข้าศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ สถานที่จัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงานั้น

ในการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจและไม่จำกัดอายุ สามารถสมัครเข้าศึกษาได้และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงขอเสนอเพื่อโปรดทราบประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว โดยมีกำหนดเวลารับสมัครระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมให้เพิ่มรายละเอียดดังนี้ ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของหลักสูตร ๒. ในทางปฏิบัติมีแผนประการใดบ้าง ๓. ควรมีหนังสือขอขอบคุณแก่ผู้ที่ให้ใช้สถานที่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ๔. ในประกาศรับสมัครหลักสูตรหัวข้อคุณสมบัติควรเพิ่มวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลการเรียนหลักสูตรอนุปริญา

ประธานมอบหมายให้ นางสาวภักดีนภัส ศรีคำ เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานผลการเรียนหลักสูตรอนุปริญา จำนวน ๒๖ รายวิชา ประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ รายวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายวิชา และภาคการเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (แก้ I) จำนวน ๓ รายวิชา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เลขานุการมอบหมายให้ นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ต่อที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
เลขานุการการประชุมนำเสนอรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่
๙/๒๕๖๓ และมีมติรับรองรายงานประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติของสภาวิทยาลัยชุมชน
ประธานมอบหมายให้ นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติตามมติของสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามมติของสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
จำนวน ๑ เรื่อง คือ ๑) เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมแนะนำให้วิทยาลัยฯ ทำแผนลดการใ้
สาธารณูปโภคต่างๆของวิทยาลัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคของวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรปลอดภัย
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุวิญา ภูทับทิม นักวิชาการศึกษา เสนอที่ประชุม
พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรปลอดภัย กล่าวคือ วิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นสถานศึกษาที่มี
หน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีรูปแบบวิทยาลัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ฝึกอบรมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน
ในการนี้กลุ่มงานวิชาการจึงดำเนินพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่มีความ
สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรปลอดภัย โดยมีระยะเวลา
การศึกษา ๖ เดือน และขอเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร
เกษตรปลอดภัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ ๔.๒

เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตรผู้ดูแลเด็ก

ประธานมอบหมายให้ นางสาวอรุณวรรณ मुखแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตรผู้ดูแลเด็ก กล่าวคือ ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับวิทยาลัยชุมชนพังงาเพื่อใช้สำหรับหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตร วิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตรผู้ดูแลเด็กตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑ หลักสูตร ในกรณีนี้ขอเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ ๔.๓

เรื่อง แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตร(เกษตรปลอดภัย)

วิทยาลัยชุมชนพังงา พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุวิษฎา ภูทับทิม นักวิชาการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตร(เกษตรปลอดภัย) วิทยาลัยชุมชนพังงา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามที่วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร โดยดำเนินการภายใต้ ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑.พัฒนาหลักสูตรเกษตรปลอดภัยด้วยเทคนิค DACUM ๒.ยกร่างหลักสูตรเกษตรปลอดภัย ๓.วิพากษ์หลักสูตรเกษตรปลอดภัย นั้น

ทั้งนี้ในการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรเกษตรปลอดภัย สำนักวิชาการจึงขอเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร(เกษตรปลอดภัย) วิทยาลัยชุมชนพังงา พุทธศักราช ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ ๔.๔

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ประธานมอบหมายให้ นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เนื่องด้วยหลักสูตรดังกล่าวมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ นายกฤษฏา หนูประเสริฐ ได้ออนไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ วิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คือ นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิการศึกษา ร.ม. การเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง น.บ. นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๖.๑

เรื่อง การศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา

นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์ เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวความคิดการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกษตรปลอดภัย ณ สวนคุณเอนกจิระรัตน์ ปรากฏเกษตรของแผ่นดิน สาขาปรากฏเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๗

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๒

เรื่อง การจัดตั้งสมาคม/ชมรมตัวแทนศิษย์เก่า

นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์ เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม/ชมรมตัวแทนศิษย์เก่า ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง ดำเนินการจัดตั้งสมาคม/ชมรมตัวแทนศิษย์เก่านั้น เนื่องจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหลายแห่งใกล้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง และเริ่มเข้าสู่การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง วิทยาลัยชุมชนใดยังไม่มีสมาคม/ชมรมตัวแทนศิษย์เก่า ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนขอให้วิทยาลัยชุมชนเร่งการจัดตั้งสมาคม/ชมรมตัวแทนศิษย์เก่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวกในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา

นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์ เลขานุการฯ เชิญคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวกในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา เพื่อให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยให้ความรู้และทักษะในการดำเนินงานโครงการของวิทยาลัยชุมชนพังงาในปีงบประมาณถัดไปให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ในระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๔

เรื่อง หลักสูตรเพิ่มเติมที่ควรเปิดในวิทยาลัยชุมชนพังงา

ผศ.ดร.ประภา กาหทัย กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และนายวัฒนา จินดาพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะหลักสูตรที่ควรเปิดเพิ่มเติมในวิทยาลัยชุมชนพังงา คือ ๑) หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงวัย ๒) หลักสูตรผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ทำให้หลักสูตรดังกล่าวมีความน่าสนใจและสามารถต่อยอดกับหน่วยงานอื่นได้ในอนาคต

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวชนาธิป บุเอียด)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม